



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
เรื่อง ผลการพิจารณารับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ข้าราชการประเภทอื่นที่ไม่ใช่
ข้าราชการการเมือง หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

.....

ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ได้ประกาศรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ข้าราชการประเภทอื่นที่ไม่ใช่ข้าราชการการเมือง หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง จำนวน ๑๔ ตำแหน่ง ๒๖ อัตรา โดยกำหนดระยะเวลาการรับโอนระหว่างวันที่ ๑๕ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ และมีผู้ยื่นความประสงค์ขอโอน ฯ จำนวน ๑๘ ราย นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการพิจารณากันกรองการโอน การรับโอน มาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ได้ตรวจสอบคุณสมบัติและได้ดำเนินการพิจารณากันกรองการรับโอนโดยวิธีการสัมภาษณ์เรียบร้อยแล้ว อาศัยอำนาจตามความมาตรา ๓๕/๕ แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณารับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือข้าราชการประเภทอื่น และพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางจะรับโอนผู้ที่ได้รับการสำรองรายชื่อตามลำดับและจะรับโอนเมื่อมีตำแหน่งว่างภายใน ๖๐ วัน นับจากวันประกาศฉบับนี้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

บัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
เรื่อง ผลการพิจารณารับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ข้าราชการประเภทอื่นที่มีใช้ข้าราชการการเมือง
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๖

ลำดับที่	ตำแหน่งที่รับโอน	ชื่อ-สกุล ผู้ผ่านการพิจารณา	ตำแหน่ง/ต้นสังกัดผู้ขอโอน	หมายเหตุ
๑	นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ	๑. นางสาวบุญญพัฒน์ ประทุมมา	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ กรมบังคับคดี	อยู่ระหว่าง ตรวจสอบคุณสมบัติ
		๒. นางสาวนิชกานต์ แซ่ฉี *	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กรมประมง	
๒	นักจัดการงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ	๑. นางสาวนวรรตน์ แก้วศิริ	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กรมบังคับคดี	
๓	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ	๑. นายศุภณัฐ งามสง่า	นักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ สำนักงานที่ดินจังหวัดลำปาง	
๔	นักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ	๑. นางสาวสโรชา หม้อศรีใจ	นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย	
๔	นักวิชาการพัสดุ ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ	๑. นายวีระชาติ บัวมะลิ	นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ เทศบาลตำบลหนองแห้ง	
๖	นักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ	๑. นายเผ่าปรีชญ์ รัตนปัญญา	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ องค์การบริหารส่วนตำบลลาวาวี	
		รายชื่อสำรอง ๑. นายธีรยุทธ โพธิ์สุข	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพสต.บ้านนิคมเขต ๗ ปฏิบัติงาน สสอ.เมืองลำปาง	
๗	เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน	๑. จำสิบตรีธีรศักดิ์ แสนเมือง	ผู้ช่วยครู มณฑลทหารบกที่ ๓๒	
		๒. นางสาวกรกนก เป็งมาวงศ์	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตหนองจอก	
		รายชื่อสำรอง ๑. นายไพบัณ เอกสกุลกำจร	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน เทศบาลตำบลสบปราบ	
		๒. นางสาวธนพร เกิดสุข	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรมเชื้อเพลิง	
		๓. นายวุฒิไกร ปินตา	เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน กรมพัฒนาชุมชน	

ลำดับที่	ตำแหน่งที่รับโอน	ชื่อ-สกุล ผู้ผ่านการพิจารณา	ตำแหน่ง/ต้นสังกัดผู้ขอโอน	หมายเหตุ
๘	เจ้าพนักงานสวนสาธารณะ ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน	๑. นายนคร มณีวรรณ	เจ้าพนักงานสวนสาธารณะชำนาญงาน เทศบาลตำบลสามเงา	
๙	วิศวกรโยธา ปฏิบัติการ/ชำนาญการ	-ไม่มีผู้ยื่นคำร้องขอโอนฯ		
๑๐	สถาปนิก ปฏิบัติการ/ชำนาญการ	-ไม่มีผู้ยื่นคำร้องขอโอนฯ		
๑๑	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน	-ไม่มีผู้ยื่นคำร้องขอโอนฯ		
๑๒	เจ้าพนักงานพัสดุ ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน	-ไม่มีผู้ยื่นคำร้องขอโอนฯ		
๑๓	นายช่างโยธา ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน	-ไม่มีผู้ยื่นคำร้องขอโอนฯ		
๑๔	นายช่างผังเมือง ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน	-ไม่มีผู้ยื่นคำร้องขอโอนฯ		